

Chợ đêm giải trí “bùng sáng” miền di sản Hạ Long

22:14 24/06/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Hạ Long vừa chào đón một khu chợ đêm đặc biệt hấp dẫn ngay bên biển Bãi Cháy, chợ đêm giải trí VuiFest Ha Long. Thổi một luồng không khí vui nhộn và đa dạng trải nghiệm vào đêm Hạ Long, chợ đêm VuiFest Ha Long đã đón hàng chục nghìn lượt khách tham quan mua sắm ngay tối đầu tiên mở cửa ngày 22/6.

Tọa lạc tại vị trí “vàng” bên biển Bãi Cháy, Hạ Long, Vui Phết không chỉ là một khu chợ đêm thông thường mà còn là một tổ hợp giải trí đa dạng, mang lại đa dạng trải nghiệm thú vị cho du khách, đặc biệt khi các hoạt động về đêm tại thành phố còn chưa nhiều.



VuiFest Ha Long chính thức mở cửa đón du khách vào tối 22/6

Quy tụ 34 ki-ốt và 107 lều kinh doanh, chợ đêm giải trí Vui Phết “chiêu đãi” du khách những không gian giao lưu văn hóa ẩm thực hấp dẫn, từ ẩm thực đường phố 3 miền đến những món ăn đặc trưng của nhiều quốc gia. Đến với chợ đêm, du khách sẽ có những trải nghiệm ăn quên lối về với

đủ thứ đặc sản địa phương của Hạ Long, từ các món hải sản như cù kỳ, bể bể, sá sùng, ngán, tôm, cua, cá, mực, ốc các loại... đặc trưng của vùng biển đến bánh cuốn chả mực hay sữa chua trân châu ngon nức tiếng cả nước.

Không chỉ là điểm hẹn cho những du khách đam mê ẩm thực, VuiFest Hạ Long còn là tổ hợp độc đáo khi mang tới du khách nhiều trải nghiệm mua sắm đa dạng, từ quà tặng lưu niệm đến thời trang, trang sức hay đặc sản ba miền Việt Nam. Nhiều người ví von Vui Phết là chợ đêm “có hết”, bởi du khách có thể tìm thấy đủ thứ đồ yêu thích, cả những món đồ cũ, đồ cổ.



Du khách thích thú với vô vàn trải nghiệm tại chợ đêm Vui Phết

Đặc biệt, VuiFest Ha Long còn thu hút du khách với những gian hàng mang lại ưu đãi cực khủng từ Sun World Ha Long và Yoko Onsen Quang Hanh. Tại các gian hàng này, du khách sẽ có cơ hội nhận được những khuyến mãi hấp dẫn, từ vé vào cửa khu vui chơi Sun World Ha Long đến các gói trải nghiệm thư giãn tại suối khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh.

Đây là một điểm nhấn độc đáo, mang đến giá trị gia tăng đáng kể cho du khách khi đến với chợ đêm VuiFest, không giống một khu chợ đêm thông thường, chợ đêm giải trí VuiFest Ha Long là điểm đến để vui say mê với hàng loạt hoạt động giải trí về đêm sôi động như các show âm nhạc về

đêm, Bar & Club hay tổ hợp gamezone, kidzone... Đi chợ không chỉ để mua, để ăn, mà còn để vui, chợ vui cho mọi lứa tuổi, mọi gia đình, đó là cách mà Vui Phết khiến cho du khách tới Hạ Long thích thú.



Biểu tượng check-in VuiFest “khổng lồ” thu hút lượng lớn du khách chụp ảnh sống ảo

Chợ đêm VuiFest Ha Long cũng “thấp sáng” miền di sản với thiết kế ấn tượng, ngập trong ánh sáng và cờ hoa cùng khu check-in biểu tượng VuiFest “khổng lồ” tại bãi biển và vô vàn góc sống ảo “cực nghệ”. Theo Ban quản lý chợ, tới đây, mỗi ngày, VuiFest Ha Long sẽ được bổ sung thêm nhiều trải nghiệm mua sắm, ẩm thực và show đường phố hấp dẫn nữa, để đưa nơi đây trở thành một điểm vui chơi đêm hấp dẫn bậc nhất Quảng Ninh.

Được xây dựng dựa trên mô hình chợ đêm sáng tạo VuiFest Bazaar đã đạt được thành công rực rỡ tại đảo ngọc Phú Quốc nhưng với cách vận hành hoàn toàn mới, chợ đêm VuiFest Ha Long hứa hẹn mang tới phong cách của một chợ đêm giải trí thực thụ. Sự độc đáo và khác biệt của VuiFest Ha Long không chỉ nằm ở vị trí đắc địa bên vịnh kỳ quan, mà còn ở cách tổ chức và vận hành, tạo nên những trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn và khác biệt hoàn toàn so với các mô hình chợ đêm truyền thống khác đang có tại Hạ Long.



Chợ đêm giải trí VuiFest sản phẩm du lịch đêm mới “bùng sáng” miền di sản Hạ Long

Với sự đầu tư kỹ lưỡng và chiến lược phát triển bài bản, VuiFest Hạ Long hứa hẹn không chỉ góp phần thổi bùng sức sống về đêm cho Hạ Long mà còn là đòn bẩy quan trọng cho sự phát triển kinh tế và du lịch của địa phương. Đây thực sự là một mô hình chợ đêm tiêu biểu và đáng để nhân rộng tại các điểm du lịch hàng đầu của Việt Nam.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/vui-phet-cho-dem-giai-tri-%E2%80%9Cbung-sang%E2%80%9D-mien-di-san-ha-long>